



ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการรักษาความสะอาด อาคารระเบียงจามจรี (CU TERRACE)
และอาคารเรือนวิรัชมิตร (CU I HOUSE)

ด้วยสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนทั่วไป
จัดจ้างงานบริการรักษาความสะอาด อาคารระเบียงจามจรี (CU TERRACE) และอาคารเรือนวิรัชมิตร (CU I
HOUSE) ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศเชิญชวนทั่วไป ซึ่งมีผลงาน
ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศเชิญชวนทั่วไปไปสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,800,000 บาท
(หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
(มิใช่ผลงานร่วมกับบุคคลอื่น) กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้
นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา
ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้
5. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่ในวันที่ ๑ สิงหาคม 2560 เวลา 15.00-16.00 น.
ณ สำนักงานส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ ถนนจรัสเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

/กำหนดยื่นของ.....

กำหนดยื่นซองข้อเสนอประกาศเชิญชวนทั่วไปในวันที่ 1๒ สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00-10.00 น. และกำหนดเปิดซองข้อเสนอประกาศเชิญชวนทั่วไป ตั้งแต่เวลา 10.15 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ ถนนจรัลเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป ในราคาชุดละ 300.-บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ณ สำนักงานส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ ถนนจรัลเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-15.00 น.หรือสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์ หมายเลข 0-2218-3590 ต่อ171-175 หรือ www.property.chula.ac.th ในวันและเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิก การจัดหาในครั้งนี้ได้หากไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดหา หรือการจัดหาต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ การยกเลิกการจัดหาเป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ผู้เสนอราคาที่ถูกยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากมหาวิทยาลัยไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ 2๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560



(รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล)

รองอธิการบดี

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี